

ทียบอ้อยสะคุด!รถบรรทุกถูกจับอื้อ ชาวไร่จ่อพบ'อุตตม-อาคม'เร่งแก้ไข

ผู้จัดการรายวัน 360 - อุตสาหกรรมอ้อย-น้ำตาลป่วน ทั้งระบบหลังกรมทางหลวงตั้งด่านลอยคุมเข้มรถบรรทุก อ้อยต้องตามกฎหมายไม่เกิน 25 ตัน เร่งประสานขอเข้าพบ รมว.อุตสาหกรรมและคมนาคมเร่งด่วนหวังให้ช่วย แก้ไขปัญหาเหตุที่ผ่านมามีการลงนาม MOU ที่ ผ่อนผันแล้วเพราะเป็นพีชระยะสั้นมีช่วงเก็บเกี่ยวแค่ 3-4 เดือน

นายณราธิป อนันตสุข หัวหน้าสำนักงานสหพันธ์ ชาวไร่อ้อยแห่งประเทศไทยและหัวหน้าสำนักงานสมาคม ชาวไร่อ้อยเขต 7 เปิดเผยว่า ขณะนี้ชาวไร่อ้อยได้ทำการ ประสานไปยังนายอุตตม สาวนายน รัฐมนตรีว่าการ กระทรวงอุตสาหกรรมและนายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมเพื่อขอเข้าพบหารือ ถึงปัญหาของชาวไร่อ้อยทั่วประเทศขณะนี้กำลังเดือด ร้อนจากการชนอ้อยเข้าทียบในฤดูกาลทียบปี 2559/60 ที่ เปิดทียบช่วงปลายเดือนธ.ค.ที่ผ่านมาล่าช้า เนื่องจากกรม ทางหลวงมีความเข้มงวดเรื่องน้ำหนักบรรทุก

"ชาวไร่อ้อยก็ได้ประสานที่จะขอหารือกับหน่วย งานที่เกี่ยวข้องโดยตรงก่อนแต่ก่อนหน้านี้ได้ทำหนังสือ ชี้แจงไปบ้างแล้วในส่วนที่เกี่ยวข้องเพราะการจับกุมส่ง ผลกระทบให้การเก็บเกี่ยวอ้อยอย่างมากและทำให้ชาวไร่ อ้อยมีค่าขนส่งที่เพิ่มขึ้น โดยในอดีตที่ผ่านมาได้มีการ ทำข้อตกลง(MOU) กับตำรวจ ทหาร จังหวัดในแต่ละ พื้นที่แล้วที่จะขอให้เน้นการควบคุมที่ความสูงของการ บรรทุกตั้งแต่พื้นดินจนถึงอ้อยที่วางบนรถบรรทุกสูงสุด รวม 3.80 เมตรแต่เมื่อฤดูเก็บเกี่ยวกรมทางหลวงได้ตั้ง ด่านลอยจับกุมโดยให้เหตุผลถึงต้องปฏิบัติตามกฎหมาย คือต้องดูน้ำหนักบรรทุกอ้อยไม่เกิน 25 ตันต่อคัน เป็น หลัก" นายณราธิปกล่าว

ทั้งนี้ อดีตรัฐบาลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมีความ เข้าใจถึงการเก็บเกี่ยวผลผลิตอ้อยที่มีฤดูกาลเก็บเกี่ยว ช่วง 3-4 เดือนตั้งแต่ปลายธ.ค.-มี.ค.หรือต้น เม.ย.เท่านั้น หากล่าช้าก็จะกระทบเป็นวงกว้างโดยเฉพาะ 1.ฤดูฝนที่ จะเริ่มมีเป็นระยะซึ่งจะกระทบโดยตรงต่อการขนส่ง 2. แรงงานเก็บเกี่ยวที่เมื่อถึงเทศกาลสงกรานต์ก็จะต้อง กลับบ้าน จากปัญหาที่เกิดขึ้นล่าสุดอย่างไม่เป็นทางการ ทำให้รถบรรทุกถูกดำเนินคดีไม่น้อยกว่า 50 คดีแล้ว

นายธีระชัย แสนแก้ว ประธานชมรมสถาบันชาวไร่ อ้อยภาคอีสานกล่าวว่า ปัญหาที่เกิดขึ้นรัฐบาลจำเป็นต้อง เข้าใจถึงฤดูเก็บเกี่ยวอ้อยและที่ผ่านมาที่ใช้วิธีMOU ในหลักการเพื่อที่จะยุติปัญหาต่างๆ ที่เป็นทางเลือกที่ดี สุดต่อทุกฝ่ายแต่การเข้มงวดที่เกิดขึ้นแม้ว่าจะยึดตาม ระเบียบกฎหมายได้ส่งผลกระทบต่อชาวไร่อ้อยเข้าทียบล่าช้า ออกไปซึ่งปกติเฉลี่ยอ้อยเข้าทียบทุกๆ ปี ขณะนี้จะต้อง อยู่ระดับ 20 กว่าล้านตันขึ้นไปแต่ล่าสุดอ้อยเข้าทียบเพียง 15 ล้านตันเท่านั้น.